
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
                    เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

---------------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความใน หมวด ๗  และหมวด ๘ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๑  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จึงขอรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6              
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ  วันที่        สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 
 
      (นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมบรูณ์ แก้วเก็บค า ประธานสภา อบต.เหล่า สมบรูณ์ แก้วเก็บค า 
2 นายอุเทน ลาสุนนท์ รองประธานสภา อบต.เหล่า อุเทน ลาสุนนท์ 
3 นายสมศรี หลักเชียงยืน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 สมศรี หลักเชียงยืน 
4 นายวีระชัย นามโยธา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2 วีระชัย นามโยธา 
5 นางอินทร์แปลง ภักดียา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 อินทร์แปลง ภักดียา 
6 นายเกียรติยศ  เดยะดี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 เกียรติยศ  เดยะดี 
7 นายสมัย ทับสอน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 สมัย ทับสอน 
8 นายค าตา ทินคาม สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 ค าตา ทินคาม 
9 นางหอมหวน พาพินิจ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 หอมหวน พาพินิจ 

10 นายสมชาย สีฟุยเดช สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 สมชาย สีฟุยเดช 
11 นางสาวรุ่งทิวา นามโยธา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 รุ่งทิวา นามโยธา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร นายก อบต.เหล่า พัด เถื่อนมิ่งมาตร 

2 นายจอม   สิงห์จันดา รองนายก อบต.เหล่า จอม สิงห์จันดา 

3 นายทยากร ศรีนูเดช รองนายก อบต.เหล่า ทยากร ศรีนูเดช 

4 นายจันทร์ ขาลถม เลขานุการนายก อบต.เหล่า จันทร์ ขาลถม 

5 นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ ปลัด อบต.เหล่า สุภาพ สีแก้วนิตย์ 

6 น.ส.รดาณัฐธยาน ์ อทิกุนมูลเสาร์ ผู้อ านวยการกองคลัง รดาณัฐธยาน์ อทิกุนมูลเสาร์ 

7 นางรัชนีกร ศิริมูล ผู้อ านวยการกองช่าง รัชนีกร ศิริมูล 

8 นายวิเชียร มุลตะกร หัวหน้าส านักปลัด วิเชียร มุลตะกร 

9 นางนลพรรณ งามฉมัง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นลพรรณ งามฉมัง 

10 นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่งฤดี เพชรกอง 

11 นางค าปิว เพียรแก้ว คร ู ค าปิว เพียรแก้ว 

12 นายอนุสรณ์ รักษาศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน อนุสรณ์ รักษาศรี 

13 นางสาวอาริยา  ดรเบ้า ลูกจ้างทั่วไป อาริยา ดรเบ้า 



เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ        

เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่มาลงชื่อในการประชุมสภาและ
ประธานสภาตรวจดูสมาชิกสภาที่เข้าที่ประชุมสภาเมื่อครบองค์ประชุมแล้วการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา         
พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา ขอเรียนเชิญครับ 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ            

        บัดนี้ ถึงก าหนดระยะเวลา เริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ที่ประชุมก าหนด 15 วัน ตั้งแต่
วันที่ 1 – 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
        ดังนั้นข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่า ขอเปิดการประชุมสภาฯ ณ บัดนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ            

แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลรับโอน (ย้าย)  จ านวน 1 ท่านนะครับ ขอให้
พนักงานแนะน าตัวต่อที่ประชุม ได้รู้จักสักนิดหนึ่งครับ 

  
นายอนุสรณ์ รักษาศรี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เรี ยนท่ านประธานฯ  รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่ าน                   
ผม นายอนุสรณ์ รักษาศรี ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ย้ายมาจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดใหญ่ อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มาด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ณ อบต.เหล่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ       
จะปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ 

  

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
  
ระเบียบวาระท่ี 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ      
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯได้จัดพิมพ์รายงาน
การประชุมสภาฯและได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯไปแล้วนั้น ขอให้ท่านได้
ตรวจดูว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่ 

  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการแก้ไขถ้อยค า ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม



ประธานสภาฯ ครั้งนี ้
  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุม    จ านวน  10  เสียง 

ไม่รับรองการประชุม   จ านวน  –   เสียง 
งดออกเสียง              จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

  
ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องท่ีเสนอใหม ่ 

 

 3.1 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่าน นายก อบต.เหล่า ได้น าเสนอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เชิญครับ 

  
นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า จะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2566-
2570) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้บริหารและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17, 18 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2566–2570) ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่นแล้ว จึงได้ เสนอเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาเห็นชอบ 
รายละเอียดตามส าเนาเอกสารที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วนั้นขอให้พิจารณาของ
แต่ละหมู่บ้านว่าถูกต้องหรือไม่ครับ 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.เหล่า ได้เสนอขอความเห็นชอบเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา ขอให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ        

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
     ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 



     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่ นที่ เ พ่ิ ม เติม  พร้อม เหตุผลและความจ า เป็ น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ขอให้สมาชิกพิจารณา
โครงการของแต่ละหมู่ ตามส าเนาเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านนะครับว่าถูกต้อง
หรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะเสนอแก้ไข
เพ่ิมเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี กระผมขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2566-2570) ที่ประชุมด้วยครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 
-เห็นชอบ     จ านวน 10 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ  จ านวน -    เสียง 
-งดออกเสียง จ านวน ๑   เสียง (ประธานสภาฯ) 

  
(พักการประชุมเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.) 

 
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

  
 3.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ตามระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในเรื่องอ่ืนที่มิใช่ ร่างข้อบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่คณะ
ผู้บริหารฯให้น าเสนอมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งหลักการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในเรื่องอ่ืน ๆ ก็มีหลักการ
พิจารณา จะตอ้งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 วาระ เช่นเดียวกัน คือ 
- วาระท่ี 1 รับหลักการ 



- วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
- วาระท่ี 3 ลงมติ 
แต่ในพิจารณาร่างข้อบัญญัติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี / เพ่ิมเติม สภาท้องถิ่นสามารถพิจารณาเป็น 3 วาระรวดเดียว 
ก็ได้ ดังนั้น กระผมจะขอหารือที่ประชุมว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พุทธศักราช 2566 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะด าเนินการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องนี้ อย่างไร 
 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติใหมี้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว   
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 
-อนุมัติ        จ านวน 10 เสียง 
-ไม่อนุมัติ     จ านวน -    เสียง 
-งดออกเสียง จ านวน ๑   เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

 
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

วาระท่ี 1 รับหลักการ 
ขอเชิญท่านนายก อบต.เหล่า ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 
2566ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอชี้แจงร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พุทธศักราช 2566 (ตามเอกสาร) ดังนี้  
 

 หลักการ 
            ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูก
สร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่ง
ระบายน้ าภายในต าบลเหล่า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า 

เหตุผล 
            ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา 
๒0 (๓) ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา 
๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

 ขอให้สมาชิกสภา อบต.เหล่า ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้ส่ง
ให้กับท่านสมาชิกฯ เพ่ือศึกษารายละเอียดก่อนแล้ว 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ตามที่ท่าน นายก อบต.เหล่า ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 



2566 ต่อที่ประชุมสภา อบต.เหล่า (รายละเอียดตามเอกสาร) มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ (ไม่มี) 

 หากไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม กระผมจะขอมติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 รับหลักการ ว่าสมาชิกสภา อบต.เหล่า ท่านใด
เห็นชอบ และรับหลักการตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  
เรื่อง การติดตั้ งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566        
โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566      
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 
-เห็นชอบ     จ านวน 10 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง 
-งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

  
 
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

วาระท่ี 2 แปรญัตติ  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566 วาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุมสภา
เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติ ขอเชิญเสนอได้ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ 
ได้มีมติตามร่ า ง เดิม ในร่ า งข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่ วนต าบลเหล่ า              
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566 วาระที่ ๒ 
มีมติเป็นเอกฉันท ์

  
ที่ประชุม รับทราบ 
  
 
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

วาระท่ี 3 ลงมต ิ
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566 วาระที่ ๓ ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

  
  



 
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

วาระท่ี 3 ลงมต ิ
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566 วาระที่ 3 ผมขอมติที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบต่อท่าน
นายอ าเภอโกสุมพิสัย ต่อไป 

          ดังนั้น กระผม จะขอมติที่ประชุมสภา อบต.เหล่า ว่าท่านสมาชิกสภา 
อบต.เหล่า ท่านใดเห็นชอบ ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พุทธศักราช 2566 ที่ผู้บริหาร          
ได้น าเสนอต่อที่ประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
มติที่ประชุมสภาฯ -เห็นชอบ     จ านวน 10 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ  จ านวน -    เสียง 
-งดออกเสียง จ านวน ๑   เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

 3.3 การพิจารณาโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕66  
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ขอเรียนเชิญท่าน นายกอบต.เหล่า ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาครับ 
 

นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนายพัด เถื่อนมิ่งมาตร นายก อบต.เหล่า        
ขออนุมัติโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
๒๕66 เพ่ือตั่งจ่ายรายการใหม่ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
เพ่ือโปรดพิจารณา จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000 บาท   
    (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2. ชั้นเก็บเอกสาร 20 ช่อง  จ านวน 1 ตัว  งบประมาณ 5,000 บาท 
3. ซัพเมอร์สสูบน้ า (Submerse) ก าลังมอเตอร์ 1.5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง    
    งบประมาณ 10,000 บาท 
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หนา/นาที) จ านวน 1 เครื่อง    
เดิมราคา 2,600 บาท เปลี่ยนเป็น ราคา 3,300 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ) 
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง เดิมราคา 
15,000 บาท เปลี่ยนเป็น 16,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ ) 

นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543   
หมวดที่ ๔ ในการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ  เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิน่  



นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า    
ประธานสภาฯ 

เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕66 มีสมาชิกผู้ใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่หากไม่มีก็ขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาโอนงบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 

  
มติที่ประชุม    -เห็นชอบ       จ านวน  10 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ    จ านวน  -    เสียง 
-งดออกเสียง   จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 
 

 
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ     
 

3.4 ขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์  
รายละเอียดขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงเพ่ือให้สภาพิจารณาเชิญครับ 
 
 

นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ า หรือสิ่ง
สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางสินไชย หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร    
ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนลาดยางโกสุมพิสัย – โสกขุ่น ถึงที่นา  
นางเทา สีทน หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,580 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร งบประมาณ 2,388,300 บาท  
โดยจะท าการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ กรณีดังกล่าวเป็นการขอ
ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

           อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน
สภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 
        เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและเพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอรายละเอียดการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
(รายละเอียดโครงการแนบท้าย) 

นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ ก็คงพอสมควรแล้วกระผมขอมติที่ประชุม
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จ านวน 
1 โครงการ กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

  
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ      จ านวน  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   จ านวน –    เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน 1    เสียง (ประธานสภา) 



ลงชื่อ                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.เหล่า ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
ลงชื่อ                             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายวีระชัย  นามโยธา) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 2 
 
ลงชื่อ                             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายเกียรติยศ  เดยะดี) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 4 
 
ลงชื่อ                              คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
      (นายสมศรี  หลักเชียงยืน) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 1 
 
         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่...........สงิหาคม ๒๕๖6 
 

ลงชื่อ                               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ      
ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 ครับ 

  
ปิดประชุมเวลา       14.20 น. 
  


